

Thánh Kinh Báo

NĂM THỨ 11

DECEMBRE 1941

SỐ 130

MỪNG NGÀY CHÚA GIÁNG-SANH!

TRONG dịp kỷ-niệm Chúa giáng-sanh, bản-báo chủ-bút và tòa soạn xin chúc độc-giả được đượm-nhuần ơn-phước từ trên cao. Chúng tôi không ngớt tiếng cảm-tạ Đức Chúa Trời vì xứ này còn được hòa-bình, thanh-vượng, khác hẳn với cảnh chiến-tranh, nghèo-khó đương diễn trên một phần lớn thế-giới. Chúng tôi cầu-xin Chúa dùng Hội-Thánh Ngài trong xứ này, như ngôi sao thành Bết-lê-hem xưa, để dẫn-đưa nhiều linh-hồn hư-mất nhưng quý-báu trở về cùng Đức Chúa Jê-sus, Cứu-Chúa của thế-giới.

LẦN THEO NGÔI SAO DẪT-DẪN!

Kìa, ngôi sao mà họ đã thấy bên đông-phương, đi trước mặt cho đến chừng ngay trên chỗ Con Trẻ ở mới dừng lại (Ma 2 : 9)

CHÚNG tôi rất cảm-dộng về các sự biểu-quyết can-dảm và hợp-thời của Ban Trị-sự Tổng-liên-hội mới nhóm-hợp đây. Làm cho sự biểu-quyết ấy có kết-quả mỹ-mãn, đó là tiếng Đức Chúa Trời kêu-gọi Hội-Thánh Việt-Nam — cả người đứng đầu và anh em giáo-hữu — phải hết lòng hi-sinh, hoàn-toàn trừ-bỏ bản-ngã cùng tư-lợi, và được Đức Thánh-Linh xúc dầu đặc-biệt để thật lòng dâng mình hầu việc Chúa.

Có như vậy, trong những ngày nguy-hiêm hơn hết trước khi Chúa tái-lâm này, Hội-Thánh mới làm được đầy-đủ các trách-nhiệm, và thật tự-trị tự-lập, «đầy-dẫy đức-tin và các việc lành.» Trong ngày lễ Giáng-sanh, chúng ta hãy cầu-nguyện cho các mục-sư, truyền-đạo và giáo-hữu của «Thân-thể Đấng Christ» ở khắp Đông-đương được Chúa ban cho năng-lực, khôn-



ngoan, ân-diễn và yêu-thương đầy-đủ, ngõ hầu các sự biểu-quyết kia thật có hiệu-nghiệm và Chúa được tôn-vinh.

Hội-Thánh cần có Chúa đứng đầu và dẫn-dắt

CÁC bác-sĩ thuở xưa theo ngôi sao đưa đến thành Giê-ru-sa-lem. Chắc họ biết lời tiên-tri trong Cựu-Uớc: «Hỡi Bết-lê-hem, từ nơi ngươi sẽ ra cho Ta một Đấng cai-trị trong Y-so-ra-ên» (Mi 5 : 1). Nương-cậy «lời tiên-tri chắc-chắn» đó, các bác-sĩ đi từ Giê-ru-sa-lem đến Bết-lê-hem, và «kìa, ngôi sao mà họ đã thấy bên đông-phương, đi trước mặt cho đến chừng ngay trên chỗ Con Trẻ ở mới dừng lại» (Ma 2 : 9).

Cảm-tạ Đức Chúa Trời! Hội-Thánh Đông-đương nay có Kinh-Thánh đầy-đủ bằng tiếng mẹ đẻ. Nhờ Kinh-Thánh, Hội-Thánh được dắt-dẫn đến Đấng Chủ-tể muôn loài, là «Đấng Christ làm Đầu Hội-

Thánh, Hội-Thánh là Thân-thể Ngài, và Ngài là Cứu-Chúa của Hội-Thánh» (Êph. 5: 23). Nhờ Kinh-Thánh, Hội-Thánh học-tập tiếp-nhận CHRIST làm Cứu-Chúa, Đấng khiến nên thánh, Đấng chữa lành và Vua hầu đến. Có Đấng Christ dắt-dẫn, Hội-Thánh sẽ giải-quyết được mọi vấn-đề và thắng được mọi sự khó-khăn.

Hội-Thánh cần có tín-đồ trung-thành dâng hết mọi sự

KHI các bác-sĩ «thấy Con Trẻ cùng Ma-ri, mẹ Ngài, thì sắp mình xuống mà thờ-lạy Ngài; rồi dâng cho Ngài những lễ-vật là vàng, nhũ-hương và một-dược» (Ma 2: 11). Đức Chúa Trời mong-ước con-cái Ngài tự ý và vui lòng dâng mọi sự cho Ngài. «Vàng» chỉ về Hải-Nhi CHRIST quý-báu vô-cùng; «nhũ-hương» chỉ về thân-tánh của Hải-Nhi nằm trong máng cỏ thấp-hèn; còn «một-dược» chỉ về sự đau-dớn và sự chết mà Cứu-Chúa của loài người sẽ phải chịu. Hỡi anh em, chúng ta há chịu kém các bác-sĩ mà không đem lễ-vật dâng Đức Chúa Trời? Ngày nay Hội-Thánh Đông-dương rất cần được chúng ta hết sức dâng công, dâng của, hầu cho được tự-trị tự-lập vững-vàng và làm trọn chức-vụ ban-bố Tin-Lành cho 23 triệu linh-hồn đương hư-mất. Chúng ta há chẳng đáp lại tiếng kêu-gọi của Đức Chúa Trời mà dâng hết mọi sự, cả đến «thân-thể mình làm của-lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ-phượng phải lễ của anh em» (Rô 12: 1) sao?

Hội-Thánh trung-tín sẽ lãnh phần thưởng

TRONG đời Hải-Nhi CHRIST có ba đều rõ-rệt, làm ba bước nhứt-định trong đời thiêng-liêng của chúng ta. Trước hết có «máng cỏ» tỏ ra

Đấng Christ thành Người, và chúng ta tiếp-nhận Ngài làm Chúa và Cứu-Chúa. Rồi có «Thập-tự-giá» tỏ ra sự cứu-chuộc của Đấng Christ; Đức Thánh-Linh đưa chúng tôi đến Thập-tự-giá đó hầu cho chúng tôi mất sự sống bản-ngã mà nhận lấy sự sống mới trong Đức Chúa Jê-sus-Christ. Sau hết có «mũ triều-thiên» tỏ ra sự vinh-hiền hầu đến của Đấng Christ; mũ triều-thiên ấy giục-giã tín-đồ tiến lên, hầu cho khi Đấng Christ tái-lâm, thì chúng ta, bởi đã trung-thành, cũng nhận được «mũ triều-thiên của sự sống» (Khải 2: 10). Ôi, nguyện hết thấy chúng ta có thể đồng-thình với Phao-lô mà nói rằng: «Hiện nay mào triều-thiên của sự công-bình đã để dành cho ta,... không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu-mến sự hiện đến của Ngài» (II Ti-mô-thê 4: 8).

Chúa sắp đến tiếp-rước Hội-Thánh Ngài

TRONG sách cuối-cùng của Cựu-Uớc có chép: «Mặt Trời Công-Bình sẽ mọc lên cho các người.» Trong sách cuối-cùng của Tân-Uớc, Chúa phán về chính mình Ngài rằng: «Ta là Sao Mai sáng-chói» (Khải 22: 16). Phải, hiện nay Ngài là Mặt Trời Công-Bình soi sáng thế-giới, nhưng Ngài cũng là Sao Mai của Hội-Thánh Ngài. Ta không hề thấy mặt trời và sao mai mọc lên cùng một lúc. Cũng một thể ấy, lúc Chúa tái-lâm, con-cái Đức Chúa Trời sẽ thấy Sao Mai trước khi thế-giới thấy Mặt Trời Công-Bình. Và đương khi chúng ta thành-tín chờ-đợi Ngài, thì Ngài sẽ cho «sao mai mọc trong lòng anh em» (II Phiê 1: 19), để dắt-dẫn chúng ta đến chỗ mình sẽ thấy Ngài và «chóa ra cũng một ảnh-tượng Ngài, từ vinh-hiền qua vinh-hiền» (II Cô-rinh-tô 3: 18). — T. K. B.

